

Sóc Trăng, ngày tháng 3 năm 2021

Số: /STNMT-VP
Về việc triển khai thực hiện
Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày
09/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Kính gửi: Lãnh đạo các Phòng thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 09/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Lãnh đạo các Phòng thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở, căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp các đơn vị liên quan; Ban Chấp hành các Đoàn thể cơ quan triển khai quán triệt Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 09/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

(Đính kèm theo Chỉ thị số 08/CT- UBND ngày 09/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng).

Đề nghị lãnh đạo các phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở quan tâm tổ chức triển khai quán triệt, nội dung ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, lao động cơ quan.

Giao trách nhiệm cho lãnh đạo các Phòng thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở quan tâm tổ chức quán triệt, tuyên truyền và chỉ đạo quyết liệt đến cán bộ công chức, viên chức và người lao động gương mẫu chấp hành, vận động gia đình người thân và Nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

Tuyệt đối không tham gia các hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc và các tệ nạn xã hội khác dưới mọi hình thức, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong phạm vi địa bàn, trụ Sở cơ quan, đơn vị.

Quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đạt hiệu quả theo tinh thần nội dung Chỉ thị này. Đồng thời các Phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở chủ động báo cáo định kỳ 06 tháng (trước ngày 15/5), 01 năm (trước ngày 15/12) về Văn phòng Sở tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo về Công

an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát hình sự, số 294 Lê Hồng Phong, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

Giao Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị và tổng hợp kết quả, báo cáo về Công an tỉnh theo định kỳ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC